



ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน และประกาศฯ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบ แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ซึ่งมีผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบฯ จำนวน ๑,๘๘๗ ราย และกำหนดสอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารศาลแพ่ง และอาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ทั้งนี้กำหนดให้ผู้มีสิทธิส่งเอกสารฯ ที่ไม่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ดังกล่าว ถ้ายืนยันว่าเป็น ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน หรือได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสมัครสอบแข่งขันแล้ว ให้ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ด้วยตนเองหรือโทรสารภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ หากพ้นระยะเวลาตามที่กำหนดดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิไม่ให้เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) นั้น

บัดนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบของผู้มีสิทธิส่งเอกสารฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๙๙ ราย ในการนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม) ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

สำหรับกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

/อนึ่ง...

อนึ่ง การตรวจคุณสมบัติของผู้มีสิทธิส่งเอกสารฯ และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ การสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) สำนักงานศาลยุติธรรมได้ตรวจและประกาศตามเอกสาร ข้อเท็จจริงที่ผู้มีสิทธิส่งเอกสารฯ ได้ยื่นและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศฯ ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้มีสิทธิสอบ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติ ทัวไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้น เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับ ราชการในสำนักงานศาลยุติธรรม

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายสรารุช เบญจกุล)

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม